



ที่ ศธ ๐๔๓๒๗/ว๕๑๑๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
ถนนเลียงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด  
ตำบลแว้งนาง อำเภอเมือง ม.ค. ๔๔๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง คู่มือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ  
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. คู่มือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ  
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่  
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการและ  
พนักงานของส่วนราชการ และได้ดำเนินการจัดทำคู่มือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงแจ้งคู่มือระเบียบสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สถานศึกษา  
ในสังกัดทราบ ซึ่งสถานศึกษาใดที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษา  
ขอให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสถานศึกษา  
(มีจำนวน ไม่เกิน ๑๓ คน) โดยจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  
เป็นไฟล์ Word ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามทราบภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เพื่อจักได้รวบรวมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสถานศึกษาในภาพรวม แจ้งให้สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา)

กลุ่มอำนวยการ งานประสานงาน

โทรศัพท์. ๐๘๕-๕๓๓๔๑๐๘

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

“เรียนดี มีความสุข”